
Góðan Daginn! 
 
Varðndi kaup á landi af sveitafélaginu. 
 
 Eftir okkar fund um daginn vildum við senda línu um áframhald.  
 
Óskum eftir að kaupa land 53 ha ( afmarkað og skipulagt sem gólfvöllur) og skoðum leigu á 
smábýlalóðum 1 og 3 sem væru sameinaðar í eina, svo þær nái að nýju tengibrautinni. 
Elwira Kacprzycka og Sveinn Þór Gunnarsson. 
 
Endilega látu okkur vita ef vantar einhvað meira núna.  
 
Bestu Kveðjur! 
 
 
 
 


